

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ นอกจากนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “NC” (Non-Compliance) และ “SP” (Suspension) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการแก้ไขการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน โดยการปรับโครงสร้างหนี้ การเพิ่มช่องทางการขาย และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขายและการตลาด การเพิ่มรายได้ในช่องทางต่างๆ โดยเน้นช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจใหม่และการขยายฐานลูกค้าในธุรกิจเดิม เพื่อที่จะแก้ไขผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้กลับมามีกำไร นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทยืนยันที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทต่อไป ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถดำเนินงานต่อเนื่อง งบการเงินนี้จึงถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการหลายรูปแบบ เช่น รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ รายได้จากการโฆษณาและรายได้จากการจัดงาน เป็นต้น นอกจากนี้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ ทำการสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทออกแบบไว้ สุ่มทดสอบสัญญาการให้บริการและพิจารณาการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา รวมถึงประเมินความเหมาะสมภาระผูกพันในสัญญาแต่ละประเภท และวิธีปฏิบัติในการรับรู้รายได้ สุ่มทดสอบรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรายได้ในอดีต

สิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทบันทึกสิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชีจำนวนเงิน 73.02 ล้านบาท และ 45.20 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ โดยสิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทนั้นจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินสิ่งที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์ของสิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชี โดยทำความเข้าใจและตรวจสอบการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการดังกล่าว โดยการสอบถามข้อมูลและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้น เปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว รวมทั้ง ทดสอบรายละเอียดการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่าสิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชีที่นำเสนอไว้ในงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความสำคัญที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

(นางสาวสุลลิต อาดสว่าง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	39,420,186	3,574,018	39,138,210	2,110,311
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	79,416,114	90,938,994	53,543,764	64,285,275
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	57,916,228	79,916,228
สินค้าคงเหลือ	7	3,482,990	2,821,013	2,065,053	915,111
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,787,516	4,931,574	2,118,866	2,706,937
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		128,106,806	102,265,599	154,782,121	149,933,862
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	-	12,624,370
เงินลงทุนในการร่วมค้า	9	-	7,973,683	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	12	1,313,044	1,671,846	1,809,037	2,298,583
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13	42,333,179	96,347,065	40,509,498	93,898,121
ค่าความนิยม	14	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	11,633,038	19,453,679	9,626,862	16,169,315
สินทรัพย์ที่มีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	73,023,361	76,618,308	45,196,200	47,389,588
ภาษีเงินได้สินค้านำเข้าที่จ่าย	17	67,856,072	84,500,984	47,062,308	41,890,863
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		983,585	1,237,530	178,455	182,101
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		197,142,279	287,803,095	144,382,360	214,452,941
รวมสินทรัพย์		325,249,085	390,068,694	299,164,481	364,386,803

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	18	198,373,799	204,991,049	156,450,000	159,520,871
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 19	73,472,683	84,070,063	49,124,192	58,427,811
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	20	34,415,185	41,892,602	33,788,837	41,292,569
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	4	185,000,000	137,000,000	185,000,000	137,000,000
ค่าสมาชิกรอดักบัญชี		20,706,540	23,726,121	19,974,993	22,156,108
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		20,560,062	20,474,061	16,154,844	17,052,607
รวมหนี้สินหมุนเวียน		532,528,269	512,153,896	460,492,866	435,449,966
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	9,919,690	55,912,304	8,641,378	54,007,644
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	81,540,148	89,439,441	74,755,323	82,929,780
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		91,459,838	145,351,745	83,396,701	136,937,424
รวมหนี้สิน		623,988,107	657,505,641	543,889,567	572,387,390

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		505,000,000	505,000,000	505,000,000	505,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย		(1,957,808)	(1,957,808)	-	-
ขาดทุนสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	23	50,500,000	50,500,000	50,500,000	50,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร		(842,699,124)	(814,738,835)	(795,225,086)	(758,500,587)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		(294,156,932)	(266,196,643)	(244,725,086)	(208,000,587)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(4,582,090)	(1,240,304)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		(298,739,022)	(267,436,947)	(244,725,086)	(208,000,587)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		325,249,085	390,068,694	299,164,481	364,386,803

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขาย	54,177,737	59,070,374	53,213,750	58,240,953
รายได้จากการบริการ	381,980,829	364,067,407	236,598,171	232,871,463
ต้นทุนขายและบริการ	(357,022,404)	(364,563,584)	(246,460,593)	(270,628,946)
กำไรขั้นต้น	79,136,162	58,574,197	43,351,328	20,483,470
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(57,976,442)	(49,346,403)	(44,167,873)	(37,241,353)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(113,962,455)	(108,636,676)	(91,605,316)	(94,891,162)
ขาดทุนจากการกิจกรรมดำเนินงาน	(92,802,735)	(99,408,882)	(92,421,861)	(111,649,045)
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	180,804,494	-	180,804,494
รายได้อื่น	30 62,809,589	14,663,949	71,232,886	22,276,090
ต้นทุนทางการเงิน	(17,751,254)	(42,526,043)	(15,100,443)	(39,450,248)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(47,744,400)	53,533,518	(36,289,418)	51,981,291
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25 (3,227,670)	(160,955,255)	(1,841,727)	(159,232,793)
ขาดทุนสำหรับปี	(50,972,070)	(107,421,737)	(38,131,145)	(107,251,502)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน	21 1,836,385	(4,098,033)	1,758,307	(8,292,116)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	22 -	(132,506,908)	-	(132,506,908)
ภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(367,277)	208,819,665	(351,661)	209,658,483
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,469,108	72,214,724	1,406,646	68,859,459
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(49,502,962)	(35,207,013)	(36,724,499)	(38,392,043)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(48,068,880)	(108,204,339)	(38,131,145)	(107,251,502)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(2,903,190)	782,602	-	-
	(50,972,070)	(107,421,737)	(38,131,145)	(107,251,502)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(46,599,772)	(35,989,615)	(36,724,499)	(38,392,043)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(2,903,190)	782,602	-	-
	<u>(49,502,962)</u>	<u>(35,207,013)</u>	<u>(36,724,499)</u>	<u>(38,392,043)</u>
ขาดทุนต่อหุ้น				
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	<u>(0.10)</u>	<u>(0.22)</u>	<u>(0.08)</u>	<u>(0.21)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและชำระ	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินจากการ	รวมองค์ประกอบอื่น	
	เต็มมูลค่าแล้ว	สำรองตามกฎหมาย		ตราสารหนี้	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	500,000,000	50,500,000	(1,552,108,778)	832,000,234	832,000,234	(169,608,544)
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	(107,251,502)	-	-	(107,251,502)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	174,864,985	(106,005,526)	(106,005,526)	68,859,459
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	67,613,483	(106,005,526)	(106,005,526)	(38,392,043)
โอนส่วนเกินไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	725,994,708	(725,994,708)	(725,994,708)	-
22	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	500,000,000	50,500,000	(758,500,587)	-	-	(208,000,587)
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	(38,131,145)	-	-	(38,131,145)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	1,406,646	-	-	1,406,646
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(36,724,499)	-	-	(36,724,499)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	500,000,000	50,500,000	(795,225,086)	-	-	(244,725,086)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(47,744,400)	53,533,518	(36,289,418)	51,981,291
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	3,122,582	(1,706,838)	(2,803,705)	(917,308)
ค่าเพื่อสินทรัพย์คืน (โอนกลับ)	(65,290)	(85,608)	(65,290)	(85,608)
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	88,031	(42,427,205)	(1,752,177)	(33,082,948)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	317,060	6,670	-	-
ค่าเพื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)	-	-	(430,000)	483,772
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	2,450	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45,527,061	55,943,219	43,813,541	53,853,110
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(13,000)	(503,398)	(88,760)	(573,168)
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	(180,804,494)	-	(180,804,494)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	379,762	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,929,300	3,831,337	5,054,287	2,650,287
รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-	(3,330,715)	(4,506,210)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	17,751,254	42,526,043	15,100,443	39,450,248
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	25,292,360	(69,686,756)	19,210,656	(71,551,028)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ถูกหักการค้าและถูกหักหนี้หมุนเวียนอื่น	27,043,667	(4,008,026)	25,720,469	(7,979,790)
สินค้าคงเหลือ	(750,008)	43,414,074	602,235	33,340,144
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(855,942)	2,691,094	588,071	885,008
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	253,945	402,502	3,646	82,301
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(13,117,057)	(16,559,851)	(11,107,634)	(7,191,389)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	86,001	2,687,942	(897,763)	3,820,275
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	37,952,966	(41,059,021)	34,119,680	(48,594,479)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	24,705,734	426,028	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(8,377,882)	(19,011,864)	(5,171,445)	(15,987,978)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(11,992,207)	(19,293,391)	(11,470,438)	(19,293,391)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	42,288,611	(78,938,248)	17,477,797	(83,875,848)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	-	-	3,342,671	4,821,671
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	22,430,000	600,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(16,700,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	500,000	-
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(500,000)
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในกิจการร่วมค้า	7,593,921	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	300,168	1,177,206,868	131,308	1,177,206,868
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(1,545,527)	(197,890)	(1,360,095)	(165,193)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(4,359)	(263,657)	(4,358)	(13,659)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	6,344,203	1,176,745,321	25,039,526	1,165,249,687
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(17,516,716)	(46,489,083)	(14,865,905)	(43,413,286)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(6,617,250)	(579,329,565)	(3,070,871)	(581,859,593)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	48,000,000	132,000,000	48,000,000	147,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	-	(300,000,000)	-	(300,000,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(36,152,680)	(30,472,104)	(35,552,648)	(29,897,282)
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(273,467,400)	-	(273,467,400)
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	500,000	-	-
เงินสดจ่ายคืนค่าหุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(500,000)	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(12,786,646)	(1,097,258,152)	(5,489,424)	(1,081,637,561)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	35,846,168	548,921	37,027,899	(263,722)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	3,574,018	3,025,097	2,110,311	2,374,033
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	39,420,186	3,574,018	39,138,210	2,110,311

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มีใช้เงินสด

ส่วนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง	(18,578,080)	-	(18,578,080)	-
รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้				
จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(611,637)	508,503	(611,637)	508,503
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	-	133,128,000	-	133,128,000
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(17,317,350)	-	(17,317,350)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้